



แผนการจัดการความรู้
คณะวิชา/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

(1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับเสนอที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 10/59 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์	
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม	
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ	
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์	13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ	18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การสร้างสรรค์	
ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ	20

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจายตัวอยู่ในบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างสูงสุด อีกทั้งภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้น

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขับเคลื่อนโดยคณะวิชาและหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้ทุกคณะวิชาและหน่วยงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 (ปรับแผน) 8 ประเด็น ดังนี้

- 1) ด้านการจัดการศึกษา
- 2) ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์
- 3) ด้านบริการวิชาการ
- 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 5) ด้านบริหารจัดการ
- 6) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 7) ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง
- 8) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกสถาบัน เกิดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้สามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

การกำกับติดตาม

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการกำกับติดตาม โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จะติดตามแผนและผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินการติดตามรอบปีการศึกษา 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559/1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2559) ดำเนินการติดตาม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
- ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2559/1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ย. 2559) ดำเนินการติดตาม ต้นเดือนเมษายน 2559
- และครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559/1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) ดำเนินการติดตาม ต้นเดือนสิงหาคม 2559

เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณบดี และนำข้อมูลดังกล่าวประกอบใช้ในการเขียน รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมความพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 พบว่า ทุกคณะวิชา และหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ โดยสาระสำคัญของแผน ประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายของการดำเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะ ดำเนินงานตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ตั้งแต่กำหนดประเด็นการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการบ่งชี้ ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การ เข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานมีการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ทั้งสิ้น ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 76 โครงการ/กิจกรรม สามารถจำแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด สร้างสรรค์

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

- จำนวน 25 โครงการ/กิจกรรม จากจำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 32.89

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

- จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม จากจำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.32 ซึ่งมี 1 คณะวิชา ที่มีแผนดำเนินการคือ คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์

- จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม จากจำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22.37

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการ วิชาการ

- จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม จากจำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.63 ซึ่งมี 2 คณะวิชา ที่ดำเนินการคือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมัณฑนศิลป์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

- จำนวน 31 โครงการ/กิจกรรม จากจำนวนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40.79

เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า คณะวิชา/หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมลดลงเพียง ร้อยละ 3.7 เมื่อจำแนกตามรายด้านประเด็นการจัดการความรู้ พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิตมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.00 ด้านการวิจัยมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ลดลง ร้อยละ 19.05 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ลดลง ร้อยละ 80 และด้านการบริหารจัดการมีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่มีแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในประเด็นความรู้ด้านบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 2 คณะวิชา ได้แก่ คณะมัณฑนศิลป์และคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อพิจารณาข้อมูลในปีการศึกษา 2557 ในภาพรวม จะเห็นได้ว่า โครงการ/กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมีจำนวน 29 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 81 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.80 สามารถจำแนกตามรายประเด็นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.83 ด้านการวิจัย จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจำนวน 21 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.86 และด้านการบริหารจัดการ จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจำนวน 31 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 29.03 (ข้อมูลรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557)

แผนการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า คณะวิชาและหน่วยงานยังขาดแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นการจัดการความรู้ในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง และด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ แต่คณะวิชาและหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. โดยคณะวิชาดำเนินการใน 2 ประเด็นการจัดการความรู้ คือ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ ส่วนหน่วยงานดำเนินการในประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว พบว่า คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์การประเมินฯ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

คณะวิชาและหน่วยงาน ควรจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นความรู้ด้านการจัดการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ และประเด็นการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้นำความรู้เก่าที่มีอยู่เดิมมาบูรณาการต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน พร้อมทั้งขยายการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางสู่สาธารณชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM ที่ 1 การรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาและถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและการ สร้างสรรค์ผลงาน	โครงการจัดแสดงผลงาน นักศึกษาของแต่ละ ภาควิชา	นักศึกษา	ดำเนินการจัดนิทรรศการของ นักศึกษาของแต่ละภาควิชา/ หลักสูตร	ปีการศึกษา 2558	-	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์
		โครงการนิทรรศการ แนะนำหลักสูตรและภาค วิชาเอกคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ พิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร			4 – 28 เมษายน 59	30,000 บาท	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์
		โครงการ Artist Talk	อาจารย์ และ นักศึกษา	ปีการศึกษา 2558 (ขึ้นอยู่กับศิลปินใน พำนัก)	-	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์	
	ขอบเขต KM ที่ 2 การ จัดการความรู้ด้านการ เรียนการสอนและการ สร้างองค์ความรู้ใหม่	โครงการ “วารสารศิลป์ พีระศรี” คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร	อาจารย์ และ นักศึกษา	ดำเนินการจัดทำวารสารของ คณะจิตรกรรมฯ	ปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน และ กันยายน)	-	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์
โครงการสนับสนุนทุนวิจัย และสร้างสรรค์ คณะ จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย ศิลปากร	อาจารย์	ปีงบประมาณ 2559	-		คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์		

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554			ก.ย. 57 – ก.ค. 59	110,000 บาท	คณะโบราณคดี
		โครงการ “TOEIC เตรียมเด็กโบราณ สู่งานอาเซียน”			ม.ค. – พ.ค. 59	159,600 บาท	คณะโบราณคดี
		โครงการพัฒนาระบบการศึกษาสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา และศิลปวัฒนธรรม			ต.ค.58 – ก.ค. 59	140,000 บาท	คณะโบราณคดี
ขอบเขต KM 1 ด้านการจัดการศึกษา	โครงการการทวนสอบโดยอาจารย์อาวุโสของคณะฯ (ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา)	คณาจารย์ประจำหลักสูตร		เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำ มคอ.5 ของรายวิชา	5 ม.ค.59	-	คณะมัณฑนศิลป์
ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต	โครงการจัดการความรู้เรื่อง “การถอดบทเรียนจากการอบรม Student-Centered teaching techniques”	คณาจารย์ ภาควิชา ภาษาอังกฤษ		ได้รับองค์ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	มี.ค. – มี.ย.59	-	คณะอักษรศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรสายวิชาการ	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์	บุคลากรสายวิชาการ	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์	ปีงบประมาณ 2559	-	คณะศึกษาศาสตร์
	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Outcome based learning	โครงการสร้างทัศนคติใหม่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการ	พัฒนาการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร	ต.ค.58 – ก.ย.59	-	คณะวิทยาศาสตร์
	ขอบเขต KM 1 การอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	โครงการอบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปี 2559	บุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์	เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21	พ.ค. 59	-	คณะเภสัชศาสตร์
	ขอบเขต KM 2 การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	1. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (สำหรับนักศึกษาทุกระดับ) 2. การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับ) 3. การนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาทุกระดับ)	บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์	พัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ	19 ก.พ. 2559 29 ก.พ. 2559 9 มีนาคม 2559 21 มีนาคม 2559 และ 4 เมษายน 2559	ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเวลางานและการใช้ชีวิตประจำวัน	คณะเภสัชศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน	โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือหรือตำราให้ขายดี”	อาจารย์และอาจารย์รุ่นใหม่	เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะฯ มีความเข้าใจ การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเสนอโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือและตำรา มาให้ความรู้แนวทางและข้อเสนอแนะ เป็นการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ ที่สามารถนำหนังสือหรือตำราไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ธ.ค. 58 – ม.ค. 59	5,000 บาท	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	ขอบเขต KM 1 Research clinic เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านงานวิจัยของบุคลากร	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้บริการ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย	อาจารย์	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ธันวาคม 2558	5,000 บาท	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
	ขอบเขต KM ที่ 5 แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเสียงสำหรับเครื่องลมไม้	โครงการแนวคิดและแนวทางการพัฒนาเสียงสำหรับเครื่องลมไม้	อาจารย์และนักศึกษา	1.อาจารย์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการสอนวิชาเครื่องมือเอก 2. นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติเครื่องดนตรีในเรื่องของเสียง	ต.ค.58 – มี.ค.59	10,000 บาท	คณะดุริยางคศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM ที่ 1 มุ่งพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศสู่งานวิจัย 1 ประจำปีการศึกษา 2558	คณาจารย์	อาจารย์เข้าร่วมอบรม รับฟังการบรรยายจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัย ที่มีความสร้างสรรค์และมุ่งพัฒนาชุมชน	ม.ค. – ก.พ. 59	-	คณะวิทยาการจัดการ
	ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology): e-learning จากประสบการณ์จริง	อาจารย์		ธ.ค.58 – ก.พ.59	-	วิทยาลัยนานาชาติ
		กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 กับการทำหน้าที่อาจารย์”	อาจารย์		ธ.ค.58 – ก.พ.59	-	วิทยาลัยนานาชาติ
		การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ	อาจารย์		ธ.ค.58 – มิ.ย.59	-	วิทยาลัยนานาชาติ

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	ขอบเขต KM 1 การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในงานออกแบบ	โครงการ ART AND DESIGN	บุคลากรสายวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป	เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในงานออกแบบนอกห้องเรียนแก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป	มี.ค. – มิ.ย. 59	5,000 บาท	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	ขอบเขต K M 3 การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ภาษาอังกฤษ	โครงการ KM ความรู้ภาษาอังกฤษ	บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป	เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ความรู้ภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป	ม.ค. – มิ.ย. 59	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมนักศึกษา	ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่งส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาเพื่อผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชนหมู่บ้าน ไทยมุสลิม มุ่งสู่การสร้างนักรจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	นักศึกษา	มีความตระหนักรู้ และมีจิตสำนึกต่อการเป็นารจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน (หมู่บ้านไทยมุสลิม)	ม.ค. – ม.ค. 59	-	คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาศักยภาพ การวิจัย	ขอบเขต KM ที่ 3 กระบวนการทำงาน สร้างสรรค์/วิจัย เพื่อ ใช้ในการเสนอขอ ตำแหน่งทางวิชาการ	1. โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การ จัดทำโครงการ สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ และขอทุน สร้างสรรค์”	อาจารย์	อาจารย์ของคณะ ได้รับความรู้ และ สามารถนำไปใช้ใน การเสนอขอตำแหน่ง ทางวิชาการ		-	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์
	ขอบเขต KM 2 การ เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้าง งานวิจัยอย่าง สร้างสรรค์	โครงการฐานข้อมูล ภูมิปัญญาด้านการ จัดระบบอาหารของ กลุ่มชนในอาเซียน เพื่อความมั่นคงทาง อาหารในรอบครึ่ง ศตวรรษ			พ.ย.58 – ก.ย.59	238,000 บาท	คณะโบราณคดี
		โครงการฐานข้อมูล ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ชายแดนอาเซียน (ระยะที่ 1)			พ.ย.58 – ก.ย.59	380,000 บาท	คณะโบราณคดี

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาศักยภาพ การวิจัย	ขอบเขต KM 2 การ เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้าง งานวิจัยอย่าง สร้างสรรค์	โครงการฐานข้อมูล ชุมชนชาวจีน คาทอลิกใน กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล			1 พ.ย.58 – 31 ส.ค. 59	200,000 บาท	คณะโบราณคดี
	ขอบเขต KM 2 การ เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้าง งานวิจัยอย่าง สร้างสรรค์	โครงการเพิ่มพูน ทักษะการปฏิบัติงาน โบราณคดีภาคสนาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ วิจัยและส่งเสริมการ อนุรักษ์มรดก วัฒนธรรมของชาติ			พ.ย.58 – ก.ย.59	215,000 บาท	คณะโบราณคดี
	ขอบเขต KM 2 ด้าน การวิจัยและการ สร้างสรรค์	โครงการประชุมเชิง วิชาการ เรื่อง การ จัดการความรู้ : การ ผลิตผลงานวิชาการ และลิขสิทธิ์กับ ผลงานวิชาการ	อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายใน คณะมัณฑนศิลป์	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์และ สิทธิบัตรออกแบบ ผลิตภัณฑ์	5 พ.ย.58	25,000 บาท	คณะมัณฑนศิลป์
	ขอบเขต KM 2 การ จัดการความรู้ด้าน การวิจัย	โครงการจัดการ ความรู้เรื่อง “กระบวนการจัดการ งานวิจัย”	คณาจารย์รุ่นใหม่ของ คณะอักษรศาสตร์ และผู้สนใจ	เกิดการกระตุ้นให้ อาจารย์รุ่นใหม่และผู้ ที่ยังไม่เคยทำงาน วิจัยเกิดความ ต้องการในการทำ วิจัยมากขึ้น	มี.ค. – มิ.ย.59	1,000บาท	คณะอักษรศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาศักยภาพ การวิจัย	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ	โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์	ปีงบประมาณ 2559	120,000 บาท	คณะศึกษาศาสตร์
	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของบุคลากรสายวิชาการ	โครงการพัฒนาผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์	ปีงบประมาณ 2559	140,000 บาท	คณะศึกษาศาสตร์
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บอกเล่า... เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”	คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยอย่างสร้างสรรค์	ปีงบประมาณ 2559	140,000 บาท	คณะศึกษาศาสตร์
	ขอบเขต KM 2 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำวิจัย	บุคลากรสายวิชาการ	ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ตลอดทั้งปี	-	คณะวิทยาศาสตร์
	ขอบเขต KM 3 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย	โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย” การเขียนขอทุนวิจัย การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ	บุคลากรสายวิชาการ	ส่งเสริมคณาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์	ปีงบประมาณ 2559	-	คณะเภสัชศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาศักยภาพ การวิจัย	ขอบเขต KM 2 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558	อาจารย์	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย	6 พ.ย.58	4,000 บาท	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	ขอบเขต KM 1 Research clinic เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการวิจัย	โครงการคลินิกวิจัย (Research Clinic) เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร	บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสำนักงาน เลขาฯ บุคลากรสนับสนุน ด้านปฏิบัติการ	1. การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 2. การพัฒนานักวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และแก้ปัญหาการผลิต 3. การพัฒนาและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้พัฒนางานประจำและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน	ตลอดปี	-	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาศักยภาพ การวิจัย	ขอบเขต KM ที่ 7 การส่งเสริมบุคลากร ให้ขอรับทุนสนับสนุน งานวิจัยจาก หน่วยงานระดับชาติ	การเสนอ โครงการวิจัยและงาน สร้างสรรค์เพื่อขอรับ ทุนสนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงาน ระดับชาติ	อาจารย์	อาจารย์สามารถ เสนอโครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับทุน สนับสนุนงานวิจัย จากหน่วยงาน ระดับชาติ	ต.ค.58 – มิ.ย.59	15,000 บาท	คณะดุริยางคศาสตร์
	ขอบเขต KM 2 การ จัดการความรู้ด้าน การพัฒนาวิจัย/การ สร้างสรรค์	กิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ”	อาจารย์		พ.ย.58 – ก.พ.59	6,500 บาท	วิทยาลัยนานาชาติ
	ขอบเขต KM 2 การ เพิ่มประสิทธิภาพการ วิจัย	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่อง กระบวนการจัดทำ งานวิจัย	บุคลากรสายวิชาการ และบุคคลทั่วไป	ผลิตและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่ มีคุณภาพ	มี.ค. – พ.ค.59	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม	ขอบเขต KM 4 ด้าน การบริการวิชาการ	โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	1. ผู้นำชุมชน ศิลปิน ช่างพื้นบ้าน 2. ครู อาจารย์ นักวิชาการ นัก ออกแบบ มัณฑนากร 3. นักเรียนนักศึกษา 4. ผู้สนใจ ทั้งในและ ต่างประเทศ	1. เพื่อศึกษารวบรวม มรดกภูมิปัญญาจาก ชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ สร้าง ประโยชน์ 2. เพื่อบรรเทาปัญหา ของชุมชน อันเกิด จากวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง 3. เพื่อให้บริการ วิชาการ 4. เพื่อคัดสรรผลงาน ไปพัฒนาเป็น โครงการบุคคล ต้นแบบ เปิดโอกาส ให้นำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ใน ต่างประเทศ และใช้ เผยแพร่	ต.ค.58 - ก.ย.59	2,342,600 บาท	คณะมัณฑนศิลป์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม	ขอบเขต KM ที่ 3 มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การสร้างนักการจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	นักศึกษา	มีความตระหนักรู้และมีจิตสำนึกต่อการเป็นารจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน (หมู่บ้านไทยมุสลิม)	ม.ค. – ม.ค. 59	-	คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์

ประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการ

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM ที่ 4 การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร”	เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	บุคลากรมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม		-	คณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์
		โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์	อาจารย์ และนักศึกษา		17-19 มิถุนายน 59	-	คณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	นักศึกษา		20 กันยายน 59	-	คณะกรรมการประติมากรรมและภาพพิมพ์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ ความรู้	ขอบเขต KM 3 การ เพิ่มพูนขีด ความสามารถและ สมรรถนะของ บุคลากร	โครงการสัมมนาทาง วิชาการ : เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การบริหาร ทรัพยากรสารสนเทศ เชิงสร้างสรรค์: การ จัดการสมดุระหว่าง เอกสารทรงคุณค่ากับ เทคโนโลยีสมัยใหม่”			19 ธ.ค.58	100,000 บาท	คณะโบราณคดี
		โครงการจัดการ ความรู้ KM เรื่อง “เทคนิคการเขียน บทคัดย่อและภาษาที่ ใช้ในบทความทาง วิชาการภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารย์ คณะโบราณคดี”			มิ.ย. – ก.ค.59	150,000 บาท	คณะโบราณคดี
	ขอบเขต KM 3 ด้าน การบริหารจัดการ	โครงการการจัดการ ความรู้ คณะ มัณฑนศิลป์ ประจำปี 2559 เรื่อง การเขียน รายงานการประกัน คุณภาพการศึกษา	อาจารย์ประจำ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้สอน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ระดับคณะ วิชาและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อให้คณาจารย์และ บุคลากรที่รับผิดชอบ สามารถเขียนรายงาน การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค. – ส.ค. 59	30,000 บาท	คณะมัณฑนศิลป์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนางานแบบองค์รวมให้พร้อมรองรับการเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ”	บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป	การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป	ปีงบประมาณ 2559	-	คณะศึกษาศาสตร์
	ขอบเขต KM 3 การยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการ PDCA	การสร้างทัศนคติใหม่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	บุคลากรสายสนับสนุน	1. เพื่อรวบรวมจัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการทำงานที่เป็นระบบ 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้และการทำงานเป็นทีม	ต.ค.58 – ก.ย.59	-	คณะวิทยาศาสตร์
		การดูแลสุขภาพตนเอง Facebook fanpage : Healthy Lifestyle in PHARMSU การกำหนดอาหาร น้ำตาลในอาหาร การป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สุขภาพจิต	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ตลอดปี	-	คณะเภสัชศาสตร์

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 2 การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนเพื่อการขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น	โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่การเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ	บุคลากรสำนักงานเลขาฯ บุคลากรสนับสนุนด้านปฏิบัติการ	1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตำแหน่งทางวิชาชีพ 2. การปรับปรุงและพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 3. การพัฒนาและใช้ประโยชน์คู่มือการปฏิบัติงาน	ตลอดปี		คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
	ขอบเขต KM ที่ 14 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ	โครงการจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ	บุคลากรสายสนับสนุน	บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการให้มีความถูกต้องและทันเวลา	ต.ค.58 – มิ.ย.59	5,000 บาท	คณะดุริยางคศาสตร์
	ขอบเขต KM ที่ 2 มุ่งพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการของบุคลากร	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานประจำสู่การทำคู่มือปฏิบัติงาน	บุคลากร	รับฟังการบรรยายจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุด	เม.ย. – มิ.ย.59	-	คณะวิทยาการ จัดการ

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ ความรู้	ขอบเขต KM 3 การ พัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนตามภารกิจ ของตนเอง	การจัดการความรู้ เรื่องการป้องกัน อัคคีภัย	บุคลากรสาย สนับสนุน		27 พ.ย.58	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	ขอบเขต KM 3 การ พัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนตามภารกิจ ของตนเอง	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ สื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ	บุคลากรสาย สนับสนุน		พ.ย.58 – ก.ค.59	-	วิทยาลัยนานาชาติ
		โครงการกิจกรรม 5ส. และปรับปรุงภูมิทัศน์	บุคลากรสาย สนับสนุน	-	22 ธ.ค.59	7,500 บาท	วิทยาลัยนานาชาติ
		โครงการอบรมการ จัดการไฟล์ pdf ด้วย โปรแกรม smallpdf และการส่งไฟล์ด้วย โปรแกรม wetransfer และการ ประยุกต์ใช้ Google Application	บุคลากรสาย สนับสนุน	-	15 ธ.ค.59	-	วิทยาลัยนานาชาติ

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 1 การพัฒนาระบบรูปแบบการพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการพิมพ์ใบสำคัญรับเงินในการสอบคัดเลือก	โครงการระบบรับสมัครในส่วนของ การสอบคัดเลือก	บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	การปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการออกไปสำคัญรับเงินในการสอบคัดเลือกฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	พ.ย.58 – พ.ค.59	30,000 บาท	บัณฑิตวิทยาลัย
	ขอบเขต KM 1 การจัดการความรู้ในองค์กร	โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตลอดปีงบประมาณ 59	400,000 บาท	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	ขอบเขต KM 2 การจัดทำระบบ FAQ ของศูนย์คอมพิวเตอร์	โครงการพัฒนาระบบ FAQ ศูนย์คอมพิวเตอร์	บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์	มีระบบ FAQ ให้บริการ	พ.ย.58 – ก.ย.59	-	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	ขอบเขต KM 1 การจำหน่ายสิ่งพิมพ์	โครงการรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจำหน่ายออกและหนังสือพิมพ์	บรรณารักษ์	การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจำหน่ายออกวารสารและหนังสือพิมพ์	มี.ค.59 – ก.ย.59	-	สำนักหอสมุดกลาง

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 1 การจัดการหนังสือบริจาค	โครงการจัดการหนังสือบริจาค	บรรณารักษ์	การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจัดการหนังสือบริจาค	ม.ค.59 – ก.ย.59	-	สำนักหอสมุดกลาง
	ขอบเขต KM 1 การบริหารงบประมาณ	โครงการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการเงินและงบประมาณในเชิงการบริหาร	บรรณารักษ์	การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การเงินและงบประมาณในเชิงการบริหาร	ม.ค.59 – ก.ย.59	-	สำนักหอสมุดกลาง
	ขอบเขต KM 1 การบริหารงานวิจัย	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารงานวิจัย”	บุคลากรของสถาบันวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย	ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิจัย	ม.ค.59 – มิ.ย.59	54,000 บาท	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	ขอบเขต KM 1 เพิ่มพูนความรู้การบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร	กระบวนการรับผลงานศิลปะเพื่อเตรียมประกวด	บุคลากรหอศิลป์	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะในการจัดนิทรรศการให้มีความเป็นสากลและปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการประกวดศิลปกรรม	ส.ค.58 – ก.ค. 59	-	หอศิลป์
	ขอบเขต KM 1 การจัดทำสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	โครงการ การจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ และของคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานระดับกองต่าง ๆ ที่สังกัด	เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำสัญญาจ้าง ขั้นตอนการประเมินเพื่อต่อ	ก.พ. – พ.ค. 59	-	กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ ความรู้	ขอบเขต KM 1 การจัดทำสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา		ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	สัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสวนาปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร		-	กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี
	ขอบเขต KM 1 การเกษียณหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการที่ดี	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเกษียณหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการที่ดี	บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนหนังสือราชการและการเกษียณหนังสือราชการที่ดีจากผู้มีประสบการณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้อำนวยการกอง 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	24 กุมภาพันธ์ 2559	4,500 บาท จากเงินรายได้	สำนักงานวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี สำนักงานอธิการบดี

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจสอบสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535	บุคลากรที่รับผิดชอบของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสัญญาที่ต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ก.ค. - ส.ค.	-	กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี
	ขอบเขต KM 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 3)	บุคลากรของคณะวิชาและบุคลากรกองคลัง (วิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน) จำนวน 30 คน	เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในระยะที่ 3 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน	30 พ.ค. 2559	10,000 บาท	กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
	ขอบเขต KM 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ (KM) หลักสูตร “การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพเบื้องต้น”	1. บุคลากรภายในกองกลาง 2. บุคลากรในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. บุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน	เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นองค์ประกอบในการถ่ายภาพที่ดี เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ และเทคนิคการปรับแต่งภาพให้มีคุณภาพและมีความสวย	29 ก.พ. 2559	10,000 บาท	งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มาตรการ	ขอบเขต	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย KM	*ช่วงเวลาดำเนินการ	*งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้	ขอบเขต KM 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้งาน Silpakorn Services และ SU Google Appications ภายในหน่วยงาน	บุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 25 คน	1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 3. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เพื่อแบ่งปันข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน 5. เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ	มิถุนายน 2559	-	กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี
	ขอบเขต KM 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	โครงการการจัดทำคู่มือระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)	บุคลากรสำนักงานสภาฯ	เพื่อมีแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ 2559	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย